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เลขานกุารฯ ได้แจ้งวา่ ในการประชมุครัง้นี ้มีกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาเข้าร่วมประชมุดงันี  ้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายมานะ จนัทนยิง่ยง ประธานกรรมการบริษัท 

2 นายไพศาล ธรสารสมบตั ิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3 นายชยัสทิธ์ิ ภวูภิรมย์ขวญั กรรมการ 

4 นายดนยั ตัง้ศรีวิริยะกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน  และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

5 นายชลชั ชินธรรมมติร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน และ กรรมการบรรษัทภิบาล 

6 นายสรุเชษฐ์ แสงชโยสวสัดิ ์ กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล 

7 นายชวิล กลัยาณมิตร กรรมการ 

8 นางสาวดารณี พรรณกลิน่ กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1 นายพนุ ฉง กิต  

(เดินทางไปปฏิบตัิภาระกิจ

ตา่งประเทศ) 

กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง 

และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม  

1 นายภคัณฏัฐ์ ภมูิชิษสานนัท์ กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสีย่ง/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย

การตลาด 

2 นางสาวธมนวรรณ นรินทวานชิ กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสีย่ง/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย

การเงิน 

3 นางสาวรจนา ตระกลูคศูรี กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสีย่ง/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย

บริหารโครงการ 
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4 นางอไุรวรรณ บณุยรัตพนัธุ์ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง/ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่าย

บริหารบคุลากร 

5 นายปณยักร นชุมาก กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง/ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่าย

บริหารงานเทคนิค 

6 นางสาวเสยีงฝน รัตนพรหม กรรมการบริหารความเสีย่ง /ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายภราดร เลยีวสกลุ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

2 นางสาวปภาวรินทร์ พลูสมบตัิ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

จากนัน้ เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้นี ้นางสาวปภาวรินทร์ พูลสมบตัิ ตวัแทนจาก

บริษัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย ท าหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน และเพื่อส่ งเสริม

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

ล าดบัถดัมา เลขานกุารฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ในการประชมุนี ้บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบยีน

และนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ตาม

รายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนงัสือเชิญประชุม ตลอดจนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถาม

ล่วงหน้าก่อนการประชุมมายงัฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวนัท่ี 22 มกราคม 2562 โดยก าหนดเวลาให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามได้ระหวา่งวนัที่ 

22 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2562 ซึง่หากมีผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนการประชมุ บริษัทฯ จะท าการรวบรวม

ค าถามและจะมีการตอบค าถามดงักลา่วในวาระท่ีเก่ียวข้องกบัค าถามนัน้ ๆ  ส าหรับค าถามที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัวาระการประชมุใน

ครัง้นี ้ ้บริษัทฯ จะมีการตอบค าถามดงักลา่วในวาระพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  

จากนัน้ ประธานฯ ได้กลา่วเปิดการประชมุ และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2561 ซึ่ งประชุมเมื่ อวันที่  18 
กรกฎาคม 2561 

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม 2561 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามที่กฎหมาย

ก าหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ที่ได้สง่ไปยงัท่านผู้ ถือหุ้น

พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว (สิง่ที่สง่มาด้วย 1 ของหนงัสอืเชิญประชมุ) 
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จากนัน้ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนีซ้ึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้ น
สอบถามรายละเอียดในวาระนีแ้ตอ่ยา่งใด เลขานกุารฯ จึงได้ขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  ครัง้ที่  1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่   
18 กรกฎาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของ 
ผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,245,889,320 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

รวม (620 คน) 3,245,889,320 100 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมจ านวน 3,245,889,320 หุ้น คิดเป็น 3,245,889,320 
เสยีง 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 34,392,303.40 บาท จากทุน 
จดทะเบียนเดิมจ านวน 584,614,762.10 บาท เป็นจ านวน 550,222,458.70 บาท โดยการตัดหุ้นที่
ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 343,923,034 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

เลขานกุารฯ แจ้งต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดย
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ซึง่จะน าเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิต่อไปในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 6 ในการนี ้บริษัทฯ มีหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่าย
จ านวน 343,923,034 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท แบ่งออกเป็น (ก) หุ้ นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อการเสนอขายต่อ 
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
จ านวน 343,891,036 หุ้น (ข) หุ้นสามญัที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วน 
การถือหุ้ น (Rights Offering) จ านวน 10,666 หุ้ น และ (ค) หุ้ นที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม  
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (MACO-W2) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ MACO-W2”) ซึง่จดัสรรให้กบั
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ MACO-W2 แล้ว อยา่งไรก็ตาม เนื่องจาก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MACO-W2 ไม่ได้ออกเต็มตามจ านวนที่คาดการณ์ไว้จึงมีหุ้นที่เหลือจากการจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สทิธิ
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ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MACO-W2 ที่ไม่ได้ออกอีกจ านวน 21,332 หุ้น ทัง้นี ้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2561 ประชมุเมื่อวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561 

ดังนัน้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่ก าหนดวา่ บริษัทมหาชนจ ากดัจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหมเ่พิ่มขึน้เมื่อ
หุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหนา่ยและได้รับช าระเงินคา่หุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีที่มีหุ้นที่ยงัจ าหนา่ยไมค่รบ หุ้นท่ีเหลอืต้องเป็นหุ้น
ที่ออกเพื่อรองรับหุ้ นกู้ แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการลดทุน 
จดทะเบียนในจ านวนดงักลา่ว 

ในการนี ้จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
34,392,303.40 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 584,614,762.10 บาท เป็นจ านวน 550,222,458.70 บาท โดยการตดัหุ้น
ที่ยงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยจ านวน 343,923,034 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ทัง้นี ้ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้  550,222,458.70 บาท  
แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 5,502,224,587 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย (1) หุ้ นสามัญ 
จดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 4,126,681,773 หุ้น และ (2) หุ้นสามญัซึง่จดัสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ภายใต้ใบส าคญัแสดงสทิธิ MACO-W2 จ านวน 1,375,542,814 หุ้น 

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามและมีการตอบค าถาม 
ดงันี ้

สรุปค าถาม / ค าตอบ / ข้อเสนอแนะ 

ค าถาม: 
ผู้ถอืหุ้น 
คุณอนุ ว่องสรกิจ 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามถึงสาเหตทุี่ไม่ได้น าเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายให้แก ่
บคุคลในวงจ ากดั ( Private Placement) ตามทีไ่ด้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นมาใช้ 

ค าตอบ: 
คุณธมนวรรณ นรินทวานิช 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
การเงิน 

ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ผ่านมา (การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2561) เป็นการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) ไว้รองรับในกรณีที่บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องการใช้เงินเร่งด่วน 
แต่ครัง้นีเ้ป็นการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Right Offering) ซึง่บริษัทฯ พิจารณาวา่นา่จะได้รับเงินทนุเพียงพอ 

ค าตอบ: 
คุณมานะ จนัทนยิ่งยง 
ประธานกรรมการบริษัท 

กล่าวเพิ่มเติมว่า ตอนนัน้ขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ( Private 
Placement) เนื่องจากพิจารณาถึงความเหมาะสมในขณะนัน้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
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พิจารณาแล้ววา่การเพิ่มทนุโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Right Offering) ในครัง้นี ้นา่จะได้รับเงินทนุเพียงพอ บริษัทฯ จึงต้องการตดั
หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ยังไม่ได้
ออกจ าหนา่ย 

ข้อเสนอแนะจากผู้ถอืหุ้น: 
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

การขออนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right 
Offering) และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป  (General 
Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ( Private Placement) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ผ่านมาแต่มิได้มีการออกและจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนดงักลา่ว
ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) อาจสง่ผลตอ่การตดัสนิใจลงทนุในหุ้น
ของบริษัทฯ ส าหรับผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยและอาจสง่ผลตอ่ราคาของหุ้นของบริษัทฯ จึงอยาก
ให้บริษัทฯ พิจารณาให้รอบคอบในการพิจารณาเพิ่มทนุแตล่ะครัง้ 

ค าตอบ: 
คุณธมนวรรณ นรินทวานิช 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
การเงิน 

ได้ชีแ้จงว่า ในครัง้ที่แล้วเราขออนุมตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) และเพื่อรองรับการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้
หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (MACO-W2) ที่ผู้ ใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนจะ
ได้รับไปพร้อมการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นดงักลา่ว ซึ่งได้มีการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ MACO-W2 ไปแล้ว โดยมีอาย ุ3 ปี และจะมีการใช้สิทธิในปีที่ 3 สว่นการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด ( Private Placement) นัน้ ยงัไม่ได้มีการก าหนดบุคคลในวงจ ากดัที่จะได้รับ
การออกและจดัสรรหุ้นตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) แตอ่ยา่งใด 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
34,392,303.40 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 584,614,762.10 บาท เป็นจ านวน 550,222,458.70 บาท โดยการตดัหุ้น
ที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 343,923,034 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามที่เสนอข้างต้นทกุประการ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสยีง
ของผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,246,101,268 99.999 

ไมเ่ห็นด้วย 28,294 0.001 
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งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

รวม (627 คน) 3,246,129,562 100 

หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุจ านวน 3,246,129,562 หุ้น คิดเป็น 3,246,129,562 
เสยีง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุ้นที่ยงั

ไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ ดงัมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ

การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบยีนจ านวน 550,222,458.70 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านสองแสน

สองหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบ

แปดบาทเจ็ดสบิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 5,502,224,587 หุ้น (ห้าพนัห้าร้อยสองล้านสอง

แสนสองหมื่นสีพ่นัห้าร้อย

แปดสบิเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 5,502,224,587 หุ้น (ห้าพนัห้าร้อยสองล้านสอง

แสนสองหมื่นสีพ่นัห้าร้อย

แปดสบิเจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 
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ทัง้นี ้ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน 

จากนัน้ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกับวาระนีซ้ึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ น
สอบถามรายละเอียดในวาระนีแ้ตอ่ยา่งใด เลขานกุารฯ จึงได้ขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 
4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้นทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,247,878,314 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

รวม (635 คน) 3,247,878,314 100 

หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมจ านวน 3,247,878,314 หุ้น คิดเป็น 3,247,878,314 
เสยีง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 41,266,817.70 บาท จากทุน 
จดทะเบียนเดิมจ านวน 550,222,458.70 บาท เป็นจ านวน 591,489,276.40 บาท โดยการออก 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 412,668,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

 เลขานกุารฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทนุโดยการออกและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไปในวาระที่ 6 ดงันัน้ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้ นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักลา่ว จึงเห็น
ควรเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 41,266,817.70 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม
จ านวน 550,222,458.70 บาท เป็นจ านวน 591,489,276.40 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 412,668,177 หุ้น  
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
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 ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงวตัถุประสงค์ในการใช้เงินทุนจาก 
การเพิ่มทนุดงักลา่ว ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว  

(สิง่ที่สง่มาด้วย 2 ของหนงัสอืเชิญประชมุ) 

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามและมีการตอบค าถาม 
ดงันี ้

สรุปค าถาม / ค าตอบ / ข้อเสนอแนะ 

ค าถาม: 
คุณวิชาญ โชคพงษ์พนัธ์ุ 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

วาระนีเ้ป็นวาระท่ีส าคญัมาก แตท่ าไม คณุพนุ ฉง กิต กรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ซึง่เป็นผู้บริหารสงูสดุจึงไมเ่ข้าร่วมประชมุ 

ค าตอบ: 
คุณมานะ จนัทนยิ่งยง 
ประธานกรรมการบริษัท 

คณุพนุ ฉง กิต ไมส่ามารถมาร่วมประชมุได้เนื่องจากติดภารกิจในการเจรจาขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งส าคญัมาก เนื่องจากบริษัทฯ จะเร่ิม
ลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย โดยการจัดตัง้กิจการร่วมค้า ซึ่งต้องมีการเตรียม
เอกสารหลายประการท่ีคณุพนุ ฉง กิต ต้องเป็นผู้ด าเนินการ 

ค าถาม: 
คุณกติิชัย เตชะงามเลิศ 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ท าไมบริษัทฯ จึงไม่เลือกใช้วิธีกู้ยืมเงินแทนการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุซึ่งเป็นการ
เพิ่มภาระให้ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จะต้องน าเงินมาจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในขณะ
ที่บริษัทฯ สามารถเลือกใช้วิธีกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินได้ เนื่องจากปัจจุบนั
อตัราดอกเบีย้เงินกู้ค่อนข้างต ่า เห็นได้จากเงินกู้ ระยะสัน้ 3 เดือนของบริษัทฯ ที่มี
อตัราดอกเบีย้อยูท่ี่ร้อยละ 2 ซึง่ถ้าเงินกู้ ระยะยาว 3 ปี ดอกเบีย้อาจอยูท่ี่ร้อยละ 3-
4 ซึ่งถือเป็นต้นทนุทางการเงินท่ีต ่าในช่วงเวลานี ้ในขณะที่อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ 
(Debt to Equity Ratio) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 0.51 เท่า ซึ่งถือว่าต ่าเมื่อเปรียบเทียบ
กบับริษัทฯ อื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนั ซึง่อยูท่ี่ 1 เทา่ 

ค าตอบ: 
คุณธมนวรรณ นรินทวานิช 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน 

ในการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้นี ้บริษัทฯ พิจารณาถึงความจ าเป็น
ในการใช้เงินของบริษัทฯ เนื่องจากมีโครงการที่ต้องลงทุน ทัง้นี ้หากดูจากผล
ประกอบการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาที่บริษัทฯ ได้น าเงินเพิ่มทุนไปลงทุนทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี มีการจ่ายเงินปันผล
ให้กบัผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ จาก 0.018 บาทต่อหุ้น เป็น 0.020 บาทต่อหุ้น ประกอบกบั
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนไม่กระทบผลประกอบการของบริษัทฯ และจะช่วยให้
บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อใช้ในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อสร้างรายได้และ
ประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น 
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ค าถาม: 
คุณกติิชัย เตชะงามเลิศ 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

อตัราสว่น Earning Per Share (EPS) คือ ก าไรสทุธิ/จ านวนหุ้นจดทะเบียนท่ีช าระ
แล้ว ซึ่งการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนถึงแม้จะท าให้ก าไรเพิ่มขึน้ แต่ตัวหารก็เพิ่ม
เช่นกนั และข้อเสยีจากการออกหุ้นเพิ่มทนุคือ 
1. มี Dilution Effect เกิดขึน้  
2. อตัราสว่น EPS ต ่าลง (หากจะท าให้ อตัราสว่น EPS สงูขึน้ บริษัทฯ จะต้องท า
ก าไรได้มากกวา่จ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้) 
3. อตัราส่วน Return On Equity (ROE) ต ่าลง เพราะ Equity สงูขึน้จากการเพิ่ม
ทนุ 
ทัง้นี ้นักลงทุนมักให้ความสนใจในหุ้ นที่มีอัตราส่วน ROE สูง ซึ่งการออกหุ้ น
สามญัเพิ่มทนุจะท าให้ Equity เพิ่มขึน้ ท าให้อตัราสว่น ROE สงูขึน้ยาก ประกอบ
กบัการท่ีบริษัทฯ ได้เข้าลงทนุใน 2 บริษัทเมื่อไมน่านนี ้ท าให้ปรากฏในงบรวมของ
บริษัทฯ ว่าประสบผลขาดทุนจากการลงทุนทัง้ 2 บริษัท คือ การลงทุนในบริษัท 
Puncak Berlian มีผลขาดทนุ 23.80 ล้านบาท การลงทนุในบริษัท Meru Utama 
มีผลขาดทนุ 12.61 ล้านบาท ท าให้ไมแ่นใ่จวา่การท่ีบริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นในบริษัท
ใหมม่ากขึน้จะสร้างผลตอบแทนโดยรวมที่ดีให้แก่บริษัทฯ ได้หรือไม ่จึงต้องการให้
บริษัทฯ พิจารณาทางเลือกที่เป็นการกู้ เงินมากกวา่การเพิ่มทนุเพราะมีต้นทนุทาง
การเงินท่ีถกูกวา่เนื่องจากตอนนีอ้ตัราดอกเบีย้ยงัอยูใ่นระดบัต ่า 

ค าตอบ: 
คุณชลัช ชินธรรมมิตร์ 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัทฯ มีการพิจารณาแหล่งเงินทุน ทัง้จากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนและการ
กู้ ยืมเงิน แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในปัจจุบนั ท าให้อตัราดอกเบีย้มี
แนวโน้มสงูขึน้ ซึ่งบริษัทฯ มีก าไร 200-300 ล้านบาท การกู้ เงินมาลงทนุในวงเงิน
หลายร้อยล้านบาท จะท าให้อตัราดอกเบีย้ที่อาจเพิ่มขึน้มีกระทบต่อผลก าไรของ
บริษัทฯ ดงันัน้ ในการลงทนุตา่ง ๆ  บริษัทฯ จึงได้ค านงึถึงอนาคต และการลงทนุใน
ประเทศมาเลเซียดงักลา่วทัง้ 2 บริษัท เป็นการลงทนุในโครงการที่เพิ่งเร่ิมต้น ซึ่ง
เป็นไปด้วยดีทัง้ 2 บริษัท เพราะท าให้บริษัทฯ มีพืน้ที่ที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึน้ 
รวมทัง้ในส่วนของการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นการลงทุนในโครงการ
ใหม ่จึงมีต้นทนุทางการเงินเพิ่มมากขึน้ บริษัทฯ จึงไมอ่ยากแบกรับภาระเกินก าลงั 
ถ้าโครงการในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นไปได้ด้วยดี บริษัทฯ อาจไม่
รบกวนผู้ ถือหุ้นอีก เพียงแต่ตอนนีต้้องยอมรับว่าเร่ืองของเศรษฐกิจและการเมือง
ยงัไมแ่นน่อน จึงยงัไมอ่ยากมีความเสีย่งทางด้านต้นทนุที่เพิ่มมากขึน้ 

ค าถาม: 
คุณกติิชัย เตชะงามเลิศ 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ในปีนีอ้ตัราดอกเบีย้อาจขึน้แคค่รัง้เดียว และในปีหน้าอาจมีการลดอตัราดอกเบีย้ 
โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ก.น.ง.) จะปรับอตัราดอกเบีย้ขึน้อย่างมาก
คือครัง้เดียวในปีนี ้และการที่ดอกเบีย้ขึน้เพียง 25 สตางค์ แต่เราเป็นบริษัทจด



 

 
11 

 

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่สามารถพิจารณาออกหุ้นกู้ที่มีก าหนดระยะเวลา 
3 หรือ 5 ปี (ขึน้อยู่กบัระยะเวลาที่จะใช้เงิน) ได้และสามารถก าหนดอายขุองหุ้นกู้  
อัตราดอกเบีย้ โดยหากหุ้ นกู้ ดังกล่าวมีต้นทุนที่เหมาะสม ก็จะท าให้มีผู้ สนใจ 
เนื่องจากอตัราดอกเบีย้เงินฝากปัจจบุนัอยู่ที่ร้อยละ 1.5 หากหุ้นกู้  ก าหนดอาย ุ3 
ปี มีดอกเบีย้อยู่ในอัตราร้อยละ 3-3.5 น่าจะมีผู้ สนใจซือ้มาก นอกจากนี ้เมื่อ
พิจารณาอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทฯ ที่ 0.5 เท่า 
ซึ่งต ่ามาก ในขณะที่บริษัทอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนัอยูท่ี่มากกว่า 1 เท่า ดงันัน้ 
จึงควรเลอืกวิธีที่รบกวนผู้ ถือหุ้นให้น้อยที่สดุเพราะปีที่แล้วบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทนุ
ไปแล้ว ท าให้ผู้ ถือหุ้นคิดว่า ปีหน้าจะเพิ่มทนุอีกหรือไม่ เพราะในขณะที่ดอกเบีย้
ต ่าบริษัทฯ ยงัเพิ่มทนุ ถ้าดอกเบีย้สงูบริษัทฯ ก็คงต้องเพิ่มทนุอีก 

ค าถาม: 
ศิริวัฒน์ วรเวทวุฒคุิณ 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

เห็นด้วยว่าอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทฯ ต ่ามาก 
บริษัทฯ น่าจะสามารถกู้ เงินได้อีก อย่างไรก็ตาม โครงการที่ลงทุนเป็นโครงการ
ระยะยาว ควรหาแหลง่เงินทนุระยะยาว บริษัทฯ จึงเลือกใช้วิธีการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทนุ เนื่องจากการใช้วิธีกู้ยืมเงินจะมีความเสี่ยงในเร่ืองของอตัราดอกเบีย้ซึง่มี
แนวโน้มในการปรับเพิ่มขึน้เพราะเหตุปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและอื่น ๆ ที่ไม่
สามารถควบคมุได้ โดยหากสถานการณ์ไมด่ีอาจถกูกดดนัจากเจ้าหนีใ้ห้ช าระหนี ้
คืน หรืออาจเป็นการให้กู้ ยืมเงินระยะสัน้ ซึ่งการกู้ ยืมเงินระยะสัน้มาลงทุนใน
โครงการระยะยาวจะผิดหลักการลงทุน จึงอยากเรียกร้องให้บริษัทฯ จ่าย 
เงินปันผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัราที่ไม่น้อยกวา่อตัราดอกเบีย้เงินฝากของ 
ธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากการใช้วิธีการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุแทนการกู้ยืมเงิน
จะท าให้บริษัทฯ ประหยดัคา่ใช้จ่ายเร่ืองดอกเบีย้ ซึง่ดอกเบีย้ที่ประหยดัได้นัน้ควร
น ามาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นยินดีสนบัสนนุ แต่ต้องสร้างความ
มัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้นวา่จะไมม่ีการเพิ่มทนุอีก เนื่องจากราคาหุ้นท่ีเพิ่มทนุจะสงูกวา่
ราคาตลาดทุกครัง้ จึงต้องพิจารณาและด าเนินการไม่ให้ผู้ ถือหุ้นเสียประโยชน์ 
จากสถิติที่ผ่านมา Dividend Yield ของบริษัทฯ อยู่ที่ มากกว่าร้อยละ 2 แต่ได้
ค านวณแล้วว่าถ้าจ่ายปันผล 2 สตางค์ ในขณะที่เพิ่มทนุหุ้นละ 1.60 บาท จะได้ 
Yield แค่ ร้อยละ 1 เท่านัน้  ดังนัน้  บ ริ ษัทฯ  ต้องพิสูจน์ให้ผู้ ถือหุ้ นเห็นว่า  
การน าเงินไปลงทุนท าให้บริษัทฯ มีผลประกอบการดีขึน้ ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงให้
เห็นแล้วว่า 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการดีขึน้ เพียงแตใ่นขณะนีบ้ริษัท
ฯ ยงัคงต้องการเงินลงทนุเพิ่มเติม จึงต้องรบกวนผู้ ถือหุ้นด้วยการเพิ่มทุนอีกครั ง้ 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ จะท าให้ดีที่สดุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับ Dividend Yield ไมแ่พ้
อตัราดอกเบีย้เงินฝากของธนาคาร 
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ค าตอบ: 
คุณมานะ จนัทนยิ่งยง 
ประธานกรรมการบริษัท 

ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาแหลง่เงินทนุจากหลายด้าน ซึ่งหากใช้วิธี
กู้ยืมเงินจ านวน 600 ล้านบาท จะท าให้บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินตอ่ปีประมาณ 
24 ล้านบาท และขอให้คณุธมนวรรณ ชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติม 

ค าตอบ: 
คุณธมนวรรณ นรินทวานิช 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน 

หากเราไม่เพิ่มทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering) บริษัทฯ จะต้องใช้เงิน
ลงทนุ กวา่ 600 ล้านบาทจากการกู้ยมืเงิน ซึง่จะท าให้บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงิน
ต่อปีประมาณ 24 ล้านบาท ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4 และในระยะเวลากู้ยืมเงิน 
3 ปี จะมีต้นทุนทางการเงินประมาณ กว่า 70 ล้านบาท ซึ่งจะดีกว่าหากน าเงิน
ก้อนนีม้าเป็น Yield ให้กับผู้ ถือหุ้น เราจึงจะระดมทนุโดยการออกและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) และน าเงินก้อนนีไ้ปท าให้บริษัทฯ เราเติบโตมากยิ่งขึน้เพื่อกลบัมาเป็น
ผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้น 

ค าถาม: 
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ขอให้ช่วยอธิบายแผนการลงทนุในประเทศอินโดนีเซียวา่บริษัทฯ ท าอะไรและเป็น
ธุรกิจอะไร มีเหตผุลอะไรที่ต้องใช้เงินในไตรมาสที่ 1 ท าไมไม่รอถึงเดือนเมษายน 
และก าไรสะสมของ บริษัทฯ มีเท่าใด อาจมีการเสนอการปันผลเป็นหุ้นของบริษัท
ฯ ถ้าบริษัทฯ มีเงินสดหมุนเวียนอยู่กว่า 150 ล้าน และมีก าไรสะสมเหลืออยู่ จึง
ควรมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นแทนการเพิ่มทนุ 

ค าตอบ: 
คุณธมนวรรณ นรินทวานิช 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน 

เหตุที่ขอมติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในช่วงนีโ้ดยการจัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น 
แทนที่จะเป็นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เนื่องจากตามทีไ่ด้เรียนให้ทราบวา่บริษัทฯ 
มีแผนใช้เงินเพื่อไปลงทนุในโครงการตา่ง ๆ ดงันี ้
1.  การลงทนุในโครงการปรับปรุงสื่อโฆษณาเป็นแบบ Digital จ านวน 390 ล้าน

บาท ซึ่งต้องต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 มิเช่นนัน้
จะต้องช าระคา่ปรับให้แก่กรุงเทพมหานคร 

2.  การลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทฯ จะด าเนินการการลงทุนให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

3.  การประมลูงานที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะทราบผลภายใน 1-2 เดือน ถ้าประมลู
ได้ จะต้องใช้เงินทนุทนัที จึงต้องขออนมุตัิผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้เนื่องจากอาจจะไม่
ทันกาลหากต้องรอการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในช่วงเดือน
เมษายน นอกจากนี ้ก าไรสะสมของบริษัทฯ มีประมาณ 160 ล้านบาท ซึ่งไม่
เพียงพอในการลงทนุ 

ค าตอบ: 
คุณมานะ จนัทนยิ่งยง 

กล่าวชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ที่มาของการขออนุมตัิเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
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ประธานกรรมการบริษัท Offering) ในวันนีเ้นื่องจากบริษัทฯ ต้องการเงินลงทุน เพื่อน าไปปรับปรุงสื่อ
โฆษณาบริเวณเสาตอม่อ BTS จากสื่อโฆษณาแบบ Static เป็นสื่อโฆษณาแบบ 
Digital ซึ่งใช้เงินลงทนุประมาณ 390 ล้านบาท และการลงทนุในกิจการร่วมค้าใน
ประเทศอินโดนีเซียร่วมกบักลุ่ม Sinarmas Group เพื่อท าสื่อโฆษณา Billboard 
ในพืน้ท่ีของกิจการร่วมค้า ซึง่มีโอกาสเติบโตคอ่นข้างสงูและต้องเร่งด าเนินการ 

ค าถาม: 
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

มีการลงทนุร้อยละเทา่ไร และเร่ืองภาษีจดัการอยา่งไร 

ค าตอบ: 
คุณธมนวรรณ นรินทวานิช 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน 

การลงทุนร่วมกับ Sinarmas Group จะลงทุนผ่าน VGI MACO (Singapore) 
Private Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตัง้ขึน้ในประเทศสิงค์โปร์ ที่บริษัทฯ ถือหุ้ น
ร่วมกับ VGI โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 75 และ VGI ถือหุ้นร้อยละ 25 เนื่องจาก 
VGI เป็นผู้มีความช านาญและประสบการณ์ในการท าสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า ซึ่ง
การประมลูสมัปทานในตา่งประเทศเก่ียวกบัสือ่โฆษณาบนรถไฟฟา้จะต้องอาศยัผู้
มีประสบการณ์ในด้านสือ่โฆษณาดงักลา่วร่วมด้วย โดยบริษัทฯ ดงักลา่วมีการถือ
หุ้ นในกิจการร่วมค้าที่จัดตัง้ในประเทศอินโดนีเซีย  ในสัดส่วนร้อยละ 40  
(คิดเป็นสดัสว่นซึง่ถือโดยบริษัทฯ ร้อยละ 30% และโดย VGI รอยละ 10) ร่วมกบั
บริษัทในกลุม่ Sinarmas Group ซึ่งถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 มีทนุจดทะเบียน
เร่ิมแรก 165 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นท่ีบริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทนุ คือ 50 ล้านบาท 
ตามที่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

ค าถาม: 
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

Sinarmas Group เ ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ
อินโดนีเซียหรือไม ่

ค าตอบ: 
คุณมานะ จนัทนยิ่งยง 
ประธานกรรมการบริษัท 

กลุ่ม Sinarmas Group ประกอบธุรกิจคล้าย ๆ กับกลุ่มซีพีในประเทศไทย เช่น 
การท าเกษตรน า้มนัปาล์ม อสงัหาริมทรัพย์ โทรคมนาคม และมีบริษัทลกูที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ด้วย แต่บริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมลงทุน
เป็นบริษัทจ ากดั 

ค าถาม: 
คุณธารา  ชลปราณี 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

จากที่ได้แจ้งเร่ืองการเพิ่มทนุกวา่ 600 ล้าน แบ่งออกเป็น 3 สว่นคือ 1) เปลี่ยนสือ่
โฆษณาเป็นแบบ Digital 2) ลงทนุในประเทศอินโดนีเซีย เป็นเงินจ านวน 50 ล้าน
บาท และ 3) เพื่อการลงทนุในอนาคตจ านวน 220 ล้านบาท ค าถาม คือ สญัญา
ของโครงการดงักลา่วมีระยะเวลาก่ีปีและจะได้รับการคืนทนุเมื่อใด 

ค าตอบ: 
คุณธมนวรรณ นรินทวานิช 

สญัญามีระยะเวลา 10 ปี เร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2562 ถึง พฤษภาคม 2572 
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ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน 
ค าถาม: 
คุณธารา  ชลปราณี 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

การลงทนุในประเทศอินโดนีเซียจ านวน 50 ล้านบาท ในบริษัทที่มีทนุจดทะเบียน 
165 ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ มีสดัสว่นร้อยละ 40 

ค าตอบ: 
คุณธมนวรรณ นรินทวานิช 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน 

กิจการร่วมค้ามีทุนจดทะเบียน 165 ล้านบาท มีการเข้าไปลงทุนในอตัราร้อยละ 
40 ซึ่งการลงทุนดงักล่าวแบ่งเป็นส่วนของ VGI ร้อยละ 25 และ บริษัทฯ ร้อยละ 
75 

ค าถาม: 
คุณธารา  ชลปราณี 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

การที่บอกว่า การเพิ่มทุน 600 ล้านบาท มีการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.02 บาท จาก 
0.018 บาท และหากเป็นการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผลด้วยหุ้น จะมีปัญหา
คือคงจ่ายจ่ายปันผลด้วยหุ้ นไม่ได้เนื่องจากหุ้ นมีน้อยเกินไป อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากบริษัทฯ จะเพิ่มทนุอยูแ่ล้ว กวา่ 600 ล้านบาท และจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหุ้นกว่า 80 ล้านบาท ท าไมจึงไม่หกักลบกบัการเพิ่มทุน ท าไมต้องจ่ายปันผล
เป็นเงินกว่า 80 ล้านบาท เพราะเงินปันผลที่จ่ายกลบัมา ทางรัฐบาลเก็บภาษีหกั 
ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10 ท าไมต้องให้เสียเงินเพื่อการเพิ่มทนุแต่ได้เงินปันผลกลบัคืน
มาโดยโดนหกัภาษีไปแล้ว ร้อยละ 10 ท าให้ผู้ ถือหุ้นเสยีเงินโดยเปลา่ ให้น าเงินปัน
ผลจ านวนนี ้ไปเป็นเงินเพิ่มทนุ จะไมต้่องเสยีภาษีหกั ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10  

ค าตอบ: 
คุณธมนวรรณ นรินทวานิช 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน 

บริษัทฯ ขอรับไว้พิจารณาในครัง้ถดัไป 

ค าถาม: 
คุณอนุ ว่องสรกิจ 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์ที่ประมูลงาน หากประมูลไม่ได้และไม่ได้ใช้เงินจากการเพิ่มทุน 
บริษัทฯ จะมีแผนอยา่งไร และการจะเอาเงินทนุของบริษัทฯ ไปใช้ในการเปลีย่นสือ่
โฆษณา เป็นแบบ LED ให้เสร็จก่อนเดือนเมษายน 2562 ต้องใช้ต้นทนุพอสมควร
ถ้าในกรณีที่ท าเสร็จไมท่นัจะโดนปรับหรือยกเลกิสญัญาหรือไม่ 

ค าตอบ: 
คุณธมนวรรณ นรินทวานิช 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน 

1. ปัจจบุนัอยูใ่นระหวา่งการประมลูงาน หากประมลูงานท่ีประเทศสงิคโปร์ไมไ่ด้ 

เงินทนุสว่นใหญ่จะถกูน าไปใช้ในประเทศอินโดนีเซีย 

2. การด าเนินการโครงการ BTS LED ได้ด าเนินการไปแล้วร้อยละ 50 ตามแผนท่ี

วางไว้ จงึคาดวา่จะด าเนินการเสร็จทนัเวลา 
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เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
41,266,817.70 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 550,222,458.70 บาท เป็นจ านวน 591,489,276.40 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 412,668,177 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามที่เสนอข้างต้นทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสยีงของ
ผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,939,468,324 90.503 

ไมเ่ห็นด้วย 308,442,120 9.497 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

รวม (641 คน) 3,247,910,444 100 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมจ านวน 3,247,910,444 หุ้น คิดเป็น 3,247,910,444 
เสยีง 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

เลขานกุารฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัมีรายละเอียด
ปรากฏในวาระท่ี 4 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบยีนจ านวน 591,489,276.40 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสี่แสน

แปดหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ด

สบิหกบาทสีส่บิสตางค์) 
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 แบง่ออกเป็น 5,914,892,764 หุ้น (ห้าพนัเก้าร้อยสบิสีล้่านแปด

แสนเก้าหมื่นสองพนัเจ็ดร้อย

หกสบิสีหุ่้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 5,914,892,764 หุ้น (ห้าพนัเก้าร้อยสบิสีล้่านแปด

แสนเก้าหมื่นสองพนัเจ็ดร้อย

หกสบิสีหุ่้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

 ทัง้นี ้ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน 

จากนัน้ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกับวาระนีซ้ึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ น
สอบถามรายละเอียดในวาระนีแ้ตอ่ยา่งใด เลขานกุารฯ จึงได้ขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผู้ที่งดออก
เสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,941,782,424 90.575 

ไมเ่ห็นด้วย 306,128,020 9.425 

งดออกเสยีง 0 0 
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บตัรเสยี 0 0 

รวม (641 คน) 3,247,910,444 100 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมจ านวน 3,247,910,444 หุ้น คิดเป็น 3,247,910,444 
เสยีง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 412,668,177 หุ้น  
มูลค่าที่ ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ ผู้ถือ หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Rights Offering) 

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 412,668,177 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ดังมี
รายละเอียดปรากฏในข้อ 5 ของแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 

(สิง่ที่สง่มาด้วย 2 ของหนงัสอืเชิญประชมุ) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 412,668,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วน 
การถือหุ้ น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 10 หุ้ นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้ นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้ นให้ปัดทิง้  
ในราคาเสนอขายหุ้ นละ 1.60 บาท รวมมูลค่า 660,269,083.20 บาท ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่า 
ราคาตลาด 

ทัง้นี  ้ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ  ที่ซือ้ขายใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 14 วันท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2562 เพื่อขออนมุตัิให้บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนในครัง้นี ้คือ ระหวา่งวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 ถึง 
8 มกราคม 2562 ซึง่เทา่กบั 1.57 บาท (ข้อมลูจาก www.setsmart.com) 

อนึ่ง ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนแล้ว บริษัทฯ จะเสนอให้  
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตดัหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เหลือจากการเสนอขายดงักลา่ว
ตอ่ไป 

ในการนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน 
การถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และวันจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมใน
ระหวา่งวนัท่ี 11 - 15 มีนาคม 2562 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ  บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง (ก) การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน เป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลา  



 

 
18 

 

การเสนอขาย การช าระค่าหุ้น เง่ือนไขและรายละเอียดอื่น  ๆ ที่เก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  
(ข) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการตา่ง ๆ  อนัเก่ียวเนื่องกบั
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว (ค) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง  ๆ และหลกัฐานที่
จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนญุาตหรือ  
ขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (ง) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขาย 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ดงัที่ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ F 53-4 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่สง่มาด้วย 2 
ของหนงัสอืเชิญประชมุ) 

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามและมีการตอบค าถาม 
ดงันี ้

สรุปค าถาม / ค าตอบ / ข้อเสนอแนะ 

ค าถาม: 
คุณอนุ ว่องสรกิจ 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ขอทราบที่มาของราคาเสนอขายที่ 1.60 บาท ต่อหุ้น เพราะบุคคลซึ่งซือ้และ
ยังคงถือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนในครัง้ก่อนในราคา 2 บาท ต่อหุ้น 
เนื่องจากประสงค์จะลงทนุในระยะยาวจึงซือ้หุ้นดงักล่าวแม้ว่าจะราคาสงูกว่า
ราคาตลาดขณะนัน้ และที่บริษัทฯ แจ้งว่าจะน าเงินส่วนหนึ่งไปช าระเงินกู้
เนื่องจากดอกเบีย้เงินกู้ก าลงัจะขึน้นัน้ อยากทราบว่าจะน าเงินจากการเพิ่มทนุ
ครัง้นีไ้ปช าระคืนเงินกู้ทัง้หมดใช่หรือไม่ 

ค าตอบ: 
คุณธมนวรรณ นรินทวานิช 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

โดยกฎเกณฑ์การค านวณราคาเสนอขาย ใช้ราคาตลาดที่ค านวนจากราคาซือ้
ขายถัว เฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ  ที่ซื อ้ขายในตลาด 
หลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 14 วันท าการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุ โดยได้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.57 บาท ต่อหุ้น 
และเพิ่มเป็นราคา 1.60 บาท เพราะถ้าเพิ่มมากกว่านัน้จะเป็นการรบกวนผู้ ถือ
หุ้น บริษัทฯ จึงพิจารณาว่าราคาที่ 1.60 บาทเป็นราคาที่เหมาะสมในช่วงเวลา
นัน้ ในขณะที่การปรับตัวของราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย่อมเป็นไปตาม
กลไกของตลาดซึง่บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคมุได้ 

ค าถาม: 
คุณอนุ ว่องสรกิจ 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

อยากทราบผลตอบแทนการลงทนุของโครงการต่าง ๆ  เพราะหากท าก าไรได้ไม่
มากพอ จะท าให้อัตราส่วน EPS ลดลงเนื่องจากมีตัวหารเพิ่มขึน้ และขอ
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สอบถามแผนรองรับหากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทนุไมค่รบตามแผนท่ีวาง
ไว้ 

ค าตอบ: 
คุณธมนวรรณ นรินทวานิช 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

บริษัทฯ มีการศกึษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนของโครงการ โดยการตัง้คา่ 
KPI ไว้ว่าทกุโครงการที่ไปลงทุนต้องได้ผลตอบแทนกลบัมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ส าหรับธุรกิจที่บริษัทฯ ได้เข้าซือ้ คือ Trans ad และ Roctec อาจท าก าไรไม่
มาก แต่มีไว้เพื่อเป็นการรองรับธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีทัง้สื่อดิจิตอลและสื่อ
ออนไลน์เข้ามาผสมกบัสื่อ Static ที่มีอยู่เดิม และพยามบริหารต้นทนุเพื่อไม่ให้
ก าไรลดลง ในสว่นของการเพิ่มทนุนัน้ หากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทนุไม่
ครบ บริษัทฯ อาจตองพิจารณาการกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน แต่อย่างน้อยยงั 
สามารลดภาระต้นทนุทางการเงินได้สว่นหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการกู้ เงินเต็ม
จ านวนทัง้หมดที่ต้องใช้ในโครงการตา่ง ๆ  

ค าตอบ: 
คุณไพศาล ธรสารสมบตั ิ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ได้อธิบายเพิ่มเติมวา่การเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ ครัง้ที่แล้ว เป็นแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ที่สนใจ
จะลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง ไมไ่ด้หมายความวา่บริษัทฯ เจรจาได้แล้วจงึมาขอ
ออกหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่ว เพราะถ้าเป็นเช่นนัน้บริษัทฯ จะระบช่ืุอวา่เราจะเสนอ
ขายหุ้นเพิม่ทนุแบบ Private Placement ให้แกใ่คร ซึง่จะไมไ่ด้เป็นลกัษณะของ
การเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ซึง่เป็นการขอเผื่อไว้ใน
กรณีที่จะได้มกีารเจรจากบักองทนุ หรือใครก็ตามทีย่งัไมไ่ด้ระบเุฉพาะเจาะจง 
และราคาทีก่ าหนดจะต้องเป็นราคาที่ดเีนื่องจากเป็นการเสนอขายให้กบับคุคล
หรือกองทนุเฉพาะกลุม่ ดงันัน้ ราคาเสนอขายจึงต้องสงูกวา่ราคาที่ให้กบัผู้ ถือหุ้น
เดิม แตเ่มื่อมกีารเจรจาแล้วราคาอาจไมย่ตุิธรรมกบัผู้ ถือหุ้นเดมิเพราะราคาต ่า
เกินไป หรือราคาใกล้เคียงกบัราคาตลาด บริษัทฯ จึงกลบัมาคิดวา่บริษัทฯ ควร
เพิ่มทนุโดยการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ
จะดีกวา่ ดงันัน้ จึงใช้วิธีการเพิ่มทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) และ
ยกเลกิการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้ที่แล้วทีเ่ป็นแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) เพราะราคาในระดบันี ้ ถ้าเทียบกบัที่บริษัทฯ เคย
ก าหนดราคาไว้ ถือวา่เป็นราคาทีค่อ่นข้างต ่า สว่นในเร่ืองของอตัราสว่น ROE 
แนน่อนวา่ถ้าก าไรของบริษัทฯ ไมเ่ติบโต แตจ่ านวนหุ้นเพิ่มขึน้ อตัราสว่น EPS ก็
จะลดลงซึง่จะกระทบตอ่ราคาหุ้น แตบ่ริษัทฯ มองเห็นวา่สิง่ที่ได้ลงทนุไปมี
แนวโน้มที่ดี และมองเห็นโอกาสที่ดีที่ก าลงัเข้ามาในสว่นท่ียงัไมไ่ด้ลงทนุ และ
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เช่ือวา่บริษัทฯ ต้องเติบโตขึน้ และมีผลตอบแทนที่ดีให้กบัผู้ ถือหุ้น จึงเปลีย่นจาก
การเพิม่ทนุแบบ General Mandate มาเป็นการเพิ่มทนุแบบ Right Offering 
แทน 

ค าถาม: 
คุณอนุ ว่องสรกิจ 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

มีคนมาเสนอซือ้หุ้นเพิ่มทนุแบบ Private Placement หรือไม ่

ค าตอบ: 
คุณไพศาล ธรสารสมบตั ิ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ตอนนีอ้าจไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะเลือกใช้การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบ 
Private Placement เนื่องจากราคาหุ้นยงัต ่า แต่แผนงานของบริษัทฯ  รอเวลา
เหมาะสมในการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบ Private Placement ไม่ได้ ดงันัน้ 
บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจดัการแหล่งเงินทุนอื่นควบคู่กนัไป เพื่อให้
บริษัทฯ ไมจ่ าเป็นต้องหยดุแผนการลงทนุ 

ค าถาม: 
คุณธารา  ชลปราณี 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (MACO-W2) จะครบ
อายกุารใช้สิทธิในอีกประมาณปีคร่ึง ในระหว่างนีห้ากบริษัทฯ มีการลงทนุเพิ่ม
จะมีแผนการใช้แหลง่เงินทนุจากที่ใด เพราะดเูหมือนบริษัทฯ จะไม่ชอบวิธีการ
กู้ ยืมเ งินโดยให้เหตุผลว่าจะท าให้ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้ นน้อยลง ใน
ขณะเดียวกันหากใช้วิธีการเพิ่มทุนก็จะเกิด Dilution Effect กับผู้ ถือหุ้น ท าให้
อตัราสว่น EPS ลดลง อีกทัง้ เมื่อถึงก าหนดการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ
ที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (MACO-W2) ก็ยงัไมแ่นใ่จวา่จะได้ใช้สทิธิ
หรือไม่เพราะราคาใช้สิทธิอยู่ที่ 2.10 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ราคาหุ้นตอนนีอ้ยู่ที่
ประมาณ 1.50 บาท บริษัทฯ มีการวางแผนเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้อยา่งไร 

ค าตอบ: 
คุณไพศาล ธรสารสมบตั ิ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ในการท าธุรกิจบริษัทฯ มองหาโอกาสที่บริษัทฯ จะเติบโตทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ เมื่อมองเห็นโอกาสนัน้บริษัทฯ ก็จะลงทุน โดยจะใช้กลยุทธ์การ
ลงทุนร่วมกับ partner ในประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เมื่อ
มองเห็นโอกาสในการลงทนุ บริษัทฯ ก็จะพิจารณาวา่จะใช้แหลง่เงินทนุจากทีใ่ด 
ซึ่งมีทางเลือกอยู่สองทางคือใช้แหล่งเงินทุนจากการเพิ่มทุน หรือกู้ ยืมจาก
สถาบนัการเงิน ในการพิจารณาแหลง่เงินทนุนัน้จะขึน้อยู่กบัลกัษณะการลงทนุ
ว่าเป็นการลงทนุแบบไหน ถ้าเป็นการลงทนุในต่างประเทศที่สว่นใหญ่เป็นการ
ลงทุนในระยะยาว ต้องจัดโครงสร้างการลงทุนและต้นทุนทางการเงินให้
เหมาะสม ถ้าเลอืกใช้เป็นเงินกู้จะต้องเป็นเงินกู้ ระยะยาว อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ 
ไม่ได้ปฏิเสธการใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ ยืม ตอนนีอ้ัตราส่วนหนีส้ินต่อทุน  
(Debt to Equity Ratio) ของบริษัทฯ ยงัอยูใ่นระดบัท่ีต ่า บริษัทฯ ยงัสามารถกู้ได้
อีกเพียงแตพ่ิจารณาวา่ในช่วงที่สถานการณ์ตา่ง ๆ  ยงัไมแ่นน่อน บริษัทฯ จึงต้อง
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ป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อนด้วยการเพิ่มทุน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มองเห็น
โอกาสบางอย่าง ซึ่งเมื่อถึงเวลาเราจึงใช้เงินกู้ เข้ามาช่วย เพียงแต่ในตอนนีต้้อง
สร้างรากฐานการเติบโตของบริษัทฯ ด้วยการใช้เงินจากการเพิ่มทนุให้บริษัทฯ มี
ภูมิต้านทานเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเศรษฐกิจที่ผันผวน ต้องยอมรับว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในระดบัต้นของภูมิภาค ที่มี Know How ในด้าน
การบริหารจัดการสื่อโฆษณา และมีเทคโนโลยีสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ  
บริษัทฯ มองเห็นโอกาสที่จะเติบโตจากการร่วมมือกนัระหว่างบริษัทฯ กบั VGI 
ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท าสื่อโฆษณา Mass Transit โดยบริษัทฯ กับ 
VGI จะร่วมมือกันในการท าธุรกิจสื่อในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นจุดแข็งที่ท าให้
บริษัทฯ ได้เปรียบคู่แข่งขัน เมื่อถึงเวลานัน้ผลประกอบการของบริษัทฯ ก็จะ
สะท้อนไปที่ราคาใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ครัง้ที่ 2 (MACO-W2) ซึ่งจะมีการใช้สิทธิ จากนัน้เราก็จะมีเงินทุนกลบัเข้ามา 
หลงัจากการเพิ่มทนุในครัง้นีแ้ล้ว เราไมจ่ าเป็นต้องเพิ่มทนุอีก เพราะการเพิ่มทนุ
จ านวนกว่า 600 ล้าน จะท าให้อตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) 
ของบริษัทฯ ต ่ากวา่ 0.5 เทา่ ท าให้บริษัทฯ มีศกัยภาพในการกู้ เงินเพิ่มขึน้ 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
จ านวน 412,668 ,177  หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ น  
(Rights Offering) ตามที่เสนอข้างต้นทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน ดงัมีรายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,940,111,335 90.506 

ไมเ่ห็นด้วย 308,432,120 9.494 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0 

รวม (643 คน) 3,248,543,455 100 
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หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุจ านวน 3,248,543,455 หุ้น คิดเป็น 3,248,543,455

เสยีง 

วาระที่ 7 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีเร่ืองอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดง 

ความคิดเห็นและซกัถามค าถามและมีการตอบค าถาม ดงันี ้

ค าถาม: 
คุณกติิชัย เตชะงามเลิศ 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

บริษัท Pancak Berlian (PBSB) กับ Meru Utama ที่มีผลประกอบการขาดทุนในปี 
2561 มีแนวโน้มผลประกอบการของปี 2562 เป็นอยา่งไร 

ค าตอบ: 
คุณธมนวรรณ นรินทวานิช 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

PBSB ซึ่งมี TCSB เป็นบริษัทที่ได้รับสมัปทานสื่อในรถไฟฟ้าในประเทศมาเลเซีย และ 
Meru Utama ที่ได้รับสมัปทานสื่อโฆษณาในสนามบิน KL1 และ KL2 ทัง้สองบริษัท
เร่ิมมีผลประกอบการที่ดีขึน้ ภาพรวมผลประกอบการของกลุ่มบริษัทคาดว่าจะถึง
จดุคุ้มทนุในปี 2562 และในตอนนีม้ีการปรับปรุงสือ่โฆษณาในสนามบินจากสือ่ Static 
เป็น Digital  

ค าถาม: 
คุณกติิชัย เตชะงามเลิศ 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ตามงบการเงินปี 2561 เกิดอะไรขึน้กบัค่าใช้จ่ายในการขายเมื่อหารด้วยยอดขายจึงดู
แยล่ง 

ค าตอบ: 
คุณธมนวรรณ นรินทวานิช 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
การเงิน 

เนื่องมาจากบริษัท Roctec ซึ่งจัดตัง้ในประเทศฮ่องกง ประกอบธุรกิจผู้ผลิตอปุกรณ์ 
ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ซึง่เป็นธุรกิจที่มี Margin น้อย แตกตา่งจากธุรกิจสือ่ การลงทนุ
ในบริษัทดงักลา่วท าให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึน้ และมีต้นทนุทางการขายและบริหาร
เพิ่มขึน้ตามมา ท าให้มีผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงิน อย่างไรก็ตาม Roctec 
ยังคงท าผลก าไรให้กับบริษัทฯ และเป็นฐานให้กับบริษัทฯ ทัง้ในด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟท์แวร์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

ค าถาม: 
คุณกติิชัย เตชะงามเลิศ 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามสาเหตทุี่คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 

ค าตอบ: 
คุณธมนวรรณ นรินทวานิช 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
การเงิน 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้เนื่องจากในปี 2561 มีคา่ใช้จ่ายในการท า Due 
Diligence จากการ Take Over บริษัท  

ค าถาม: 
คนึง มรรคธีรานุวัฒน์ 

MACO และ TSF เหมือนหรือแตกตา่งกนัอยา่งไร 




